

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
THÁNG 5 NĂM 2017

I. Bứt phá cán mốc sản lượng mới đây ấn tượng

Tiếp tục đà tăng trưởng ổn định từ đầu năm 2017, sản lượng của AAA cán mốc ấn tượng mới trong tháng 5/2017. Chỉ tính riêng trong tháng 5, sản lượng hợp nhất đạt 8.662 tấn, tăng 10% so với tháng 4 và tiếp tục bứt phá mạnh mẽ so với mức trung bình của của năm 2016 và Quý 1/2017 (tương ứng là 5.388 tấn và 6.521 tấn). Bên cạnh việc gia tăng sản lượng, công ty duy trì tốt hoạt động kiểm soát chi phí và chất lượng, đảm bảo năng suất và hiệu quả hoạt động. Sản lượng thị trường Nhật tăng trưởng ổn định, đảm bảo kế hoạch chiếm 30 – 40% cơ cấu sản lượng vào cuối năm. Công ty đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dây chuyền, đào tạo nhân công để đảm bảo các nhà máy có thể đạt công suất tối đa và cuối năm 2017, đồng thời cũng tăng cường đội ngũ bán hàng, đội xe chuyên chở để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sản lượng của khách. Hướng đến cuối năm 2017, sản lượng chung toàn nhà máy sẽ đạt 8.000 tấn túi/tháng và sản lượng hợp nhất đạt 13.500 tấn/tháng.

II. Tham dự hội chợ triển lãm INTERPACK GERMANY 2017 tại Đức

Từ ngày 04 – 10/05/2017, Công ty tham gia hội chợ triển lãm **INTERPACK GERMANY 2017** để giới thiệu nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng tới khách hàng thế giới; đồng thời nắm bắt thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng để đưa ra định hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp. Với kinh nghiệm sản xuất bao bì màng mỏng lâu năm cùng những cải tiến vượt trội, đặc biệt là sản phẩm bao bì tự hủy thân thiện với môi trường, gian hàng của An Phát nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Khách hàng rất hài lòng với chất lượng cũng như mẫu mã các sản phẩm do Công ty sản xuất, và hứa hẹn nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp trong thời gian tới.

Cũng trong dịp hội chợ, ban lãnh đạo của Công ty có cuộc gặp trao đổi với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hóa chất lớn tại Đức, tìm hiểu cơ hội hợp tác về sản xuất hạt nhựa và túi tự hủy tại Việt Nam.

III. Phát hành thành công 1,7 triệu cổ phiếu dành cho người lao động theo chương trình ESOP

Trong tháng 5/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận kế hoạch phát hành 1,7 triệu cổ phiếu cho người lao động của AAA. Công ty đang hoàn tất thủ tục phát hành, nâng tổng số lượng cổ phiếu AAA lưu hành lên 58,6 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu trên được phát hành cho cán bộ công nhân viên và **bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm** kể từ ngày phát hành. Công ty hy vọng việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ tạo thêm động lực cho cán bộ công nhân viên nỗ lực lao động sản xuất để đạt và vượt kế hoạch chiến lược do Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra cho năm 2017.

IV. Phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền

HĐQT đã thông qua nghị quyết phát hành cổ phiếu đợt 2 cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong tháng 5/2017. Theo đó, giá phát hành được xác định ở mức 11.500 VND/ cổ phiếu và thời gian phát hành, nộp tiền mua cổ phần là từ 12 – 16/6/2017. Theo danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày chốt 2/6/2017, Công ty sẽ phát hành 585.000 cổ phiếu để trả chứng quyền đợt 2. Như vậy, sau khi phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành trả chứng quyền, tổng số lượng cổ phiếu AAA lưu hành sẽ là 59,2 triệu cổ phiếu.

V. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu An Phát - Yên Bái

An Phát – Yên Bái đang bám sát kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong tháng 6/2017. Hiện tại, Công ty đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lưu ký và niêm yết để đảm bảo tiến độ, kịp thời đưa cổ phiếu An Phát – Yên Bái lên sàn để tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn, linh hoạt, hiệu quả và xây dựng hình ảnh minh bạch của An Phát trong mắt nhà đầu tư trong và ngoài nước.

VI. Kế hoạch Tháng 6/2017:

Công ty sẽ bám sát kế hoạch chung về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của quý 2/2017. Theo đó, các nhà máy và các bộ phận hỗ trợ rà soát, điều chỉnh kế hoạch nội bộ năm 2017 theo tiến độ hoàn thiện dây chuyền nhanh chóng và mức tăng trưởng mạnh mẽ Công ty đã đạt được.

An Phát trên báo chí và báo cáo phân tích:

Báo đầu tư chứng khoán: **AAA dần hiện thực hóa mục tiêu “lớn nhất Đông Nam Á”** ([link](#))

Báo Cafef: Nhựa An Phát (AAA): **Chỉ phát hành không quá 585.000 cổ phiếu để chuyển đổi chứng quyền đợt 2** ([link](#))

Công ty chứng khoán SSI ([link](#))

Công ty chứng khoán HSC ([link1](#)) ([link2](#))